
      
  
 

 
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒสิภา  
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และ  

คณะท างานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต  
 

............................................ 
   

   
  เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณา
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
   พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ             

ด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสรุปได้ว่า   
คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  ๑) พิจารณาผลสรุป            
การติดตามการด าเนินงานกรณีศึกษาจากคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ    
ด้านการศึกษา  ๒) พิจารณานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ๓) พิจารณาแผนพัฒนา               
การอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาที่ สอดคล้ อง                
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ๔) พิจารณาการเตรียมความ

พร้อมการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดเสวนา ณ จังหวัดอุบลราชธานี ของคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ดังนี้        
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๒) ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ        
(๓) กระทรวงสาธารณสุข (๔) กระทรวงมหาดไทย และ (๕) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ มาให้ข้อมูลในประเด็น “การบูรณาการ  ด้านข้อมูลสารสนเทศ และการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการส าหรับ        
การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ” 

 

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  



   พิจารณาแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
       ศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้รายงาน

ผลการด าเนินงานของอนุกรรมาธิการสรุปได้ว่า คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือพิจารณา      
เรื่ องต่ าง ๆ ดั งนี้  ๑) พิจารณาจั ดท ารายงาน              
การพิจารณาศึกษา เรื่ อง การพัฒนาองค์ การ            
นักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท. )      
เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
ส าหรับผู้ เรียนอาชีวศึกษา  โดยเชิญผู้ เกี่ยวข้อง       
เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ๑) นายก อวท. ระดับชาติ      
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๒) ครูที่ปรึกษา อวท. ระดับชาติ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ ๒. พิจารณาร่างรายงาน
การ พิจ า รณาศึ กษา  เ รื่ อ ง  ยุ ท ธศาสตร์ และ            
การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยกร่าง ในบทที่  ๓ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ส ถ า บั น                  
การอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประกอบไปด้วย ๑) หลักการ แนวคิดและความเป็นมาในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา          
๒) กระบวนการและการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ๓) สถานการณ์และสภาพปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา บทวิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบการบริหารจัดการของสถาบันอาชีวศึกษา และการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทาง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาด้วย ซึ่งผลการพิจารณาจะเป็น
อย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 พิจารณาคณะท างานจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษา     
ในอนาคตพิจารณาก าหนดกรอบแนวทาง 
นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะท างาน
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษา    
ให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต        
ได้รายงานผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า คณะท างาน  
ได้ มี การประชุ ม เ พ่ื อ พิ จารณากรอบแนวทาง              

การด าเนินงานของคณะท างานประกอบด้วย ๑) การก าหนดเป้าหมายของการศึกษาข้อมูล โดยพิจารณาข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาในอนาคต ๒) ระบบทวิศึกษา ๓) การศึกษาระบบจากภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔) ระบบการเรียน      
การสอนโดยใช้ปัญญาปะดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ๕) ห้องเรียนอีสปอร์ต E - sport) ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร  
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

  


